



(กสทช.)

บันทึกเลขที่

กสทช1003.9/147/2559

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุกัญญา กลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒

ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/ ๑๕๗ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ประธาน กสทช.

สืบเนื่องจากการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาในวาระ ๔.๔ เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังนี้

“ดิฉันยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๒๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อการพิจารณาในวาระนี้ โดยเห็นว่า กสทช. ควรกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ่มผู้ทดลองอย่างชัดเจน โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับกระบวนการขั้นตอนในการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการคืนคลื่นความถี่ เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ตามที่พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด เพื่อมิให้เป็นการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกลุ่มวิทยุทดลอง เช่นกรณีการออกประกาศสำนักงานว่าด้วยการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในครั้งนี้ แม้ว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ประกอบกิจการโดยไม่ขัดต่อเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามแต่ละประเภท แต่ขณะเดียวกันสะท้อนว่ากระบวนการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการไม่มีระยะเวลาหรือจุดสิ้นสุดกระบวนการทดลองที่ชัดเจน เพราะหากไม่พร้อมประกอบกิจการในประเภทบริการชุมชนหรือบริการสาธารณะก็สามารถขอเปลี่ยนไปประกอบกิจการในประเภททางธุรกิจซึ่งสามารถแสวงหากำไรจากการประกอบกิจการต่อไปอีกได้ หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าเป็นการคงปริมาณผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและไม่เป็นการบรรเทาปัญหาในด้านอื่น เช่น กรณีการแพร่สัญญาณรบกวนของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกลุ่มผู้ทดลองฯ

ดิฉันจึงเห็นว่าควรพิจารณาแผนการกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใต้กรอบเวลาที่แน่นอนและสอดคล้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ เพื่อให้กิจการกระจายเสียงได้รับการพัฒนาและก่อประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของดิฉันบันทึกไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ด้วย


(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)
กสทช.